

TRƯỜNG THCS CỤ KHỐI TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG MA TÚY - HIV/AIDS

Hưởng ứng tháng hành động Quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS, sáng nay ngày 12-12-2022, giờ chào cờ đầu tuần trường THCS Cụ Khối đã tổ chức tuyên truyền về phòng, chống ma túy, HIV/AIDS



Trong những năm gần đây, tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy đang trở thành mối quan tâm lớn của mỗi cá nhân, mỗi gia đình và toàn xã hội. Bởi nghiện ma túy là một loại tệ nạn xã hội nguy hiểm nhất hiện nay. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghiện ma túy như: một số học sinh có bản tính đua đòi, ham muốn cảm giác lạ, bị bạn bè rủ rê, gia đình thiếu quan tâm...v.v.

Nhận thấy sự nguy hại của ma túy và ảnh hưởng xấu của nó đến lứa tuổi thanh thiếu niên, trường THCS Cụ Khối tổ chức chương trình tuyên truyền phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội cho cán bộ, Đoàn viên, thanh niên, học sinh trong nhà trường. Trong buổi tuyên truyền, thầy giáo Nguyễn Ngọc Anh - giáo viên bộ môn Sinh học đã có bài tuyên truyền đến cán bộ, Đoàn viên, thanh niên, học sinh về ma túy, tác hại và cách phòng tránh ma túy cũng như các biểu hiện nghiện ma túy và căn bệnh HIV/AIDS.

Thông qua hình thức tuyên truyền sinh động với trò chơi “*đố vui có thưởng*”, học sinh được tham gia trả lời câu hỏi hiểu biết về HIV/AIDS..., Qua buổi tuyên truyền, các thầy, cô giáo đã trang bị cho các em học sinh những kiến thức cơ bản về hiểm họa của căn bệnh thế kỷ này cũng như cơ chế lây truyền của HIV/AIDS đối với đời sống cộng đồng. Các em có thêm kiến thức về một số biện pháp, cách phòng tránh HIV/AIDS như:

- Có lối sống lành mạnh, không ăn chơi đua đòi, buông thả.
- Tuyệt đối không tò mò, không thử ma túy dù chỉ 1 lần.
- Cương quyết tránh xa, không chơi với đám bạn xấu có liên quan đến ma túy.
- Không tham gia sử dụng, vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy hoặc xúi giục người khác tham gia dưới bất kỳ hình thức nào.

Bên cạnh đó học sinh cần có thái độ, cách ứng xử, sự quan tâm chia sẻ, không phân biệt, kì thị của cộng đồng đối với những người bị nhiễm HIV/AIDS... Qua đó, góp phần giúp các em học sinh nhận thức đầy đủ, biết cách phòng tránh, tự bảo vệ mình và gia đình trước sự tấn công lây lan của ma túy và đại dịch HIV/AIDS.

** Một số hình ảnh buổi tuyên truyền:*



